

# Hiệu quả cho vay qua tổ tiết kiệm và vay vốn ở thành phố Thái Bình



Sử dụng vốn vay hiệu quả, cơ sở sản xuất cơm hộp Phúc Huy của gia đình bà Nguyễn Thị Phương, thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân tạo việc làm cho 5 lao động địa phương.

Với gần 170 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) trải khắp địa bàn các thôn, tổ dân phố, thời gian qua, các tổ TK và VV trên địa bàn thành phố Thái Bình đã làm tốt vai trò cầu nối đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, từ đó giúp họ có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Là một trong những tổ TK và VV duy trì hoạt động hiệu quả, luôn được xếp loại tốt, Tổ TK và VV thôn Đại Lai 2 do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuân quản lý đang có 55 thành viên với dư nợ cho vay đến nay đạt gần 1,7 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Sơn, Tổ trưởng Tổ TK và VV thôn Đại Lai 2 cho biết: Ngay sau khi Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) giải ngân vốn vay, tổ đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; kịp thời

nắm bắt nợ đến hạn trong tháng liên kế trên cơ sở đó nhắc nhở hộ vay chủ động thu xếp trả nợ ngân hàng đúng thời hạn tại điểm giao dịch xã; đồng thời, báo cáo những vướng mắc, khó khăn cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cán bộ tin dùng phụ trách xã giải quyết kịp thời. Chính vì thế, đến nay, tổ không phát sinh nợ xấu, các thành viên vay vốn đều trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn. Thông qua hoạt động của tổ, nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH không chỉ được triển khai đúng đối tượng thụ hưởng, mà còn giúp các thành viên vay vốn có thể chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần sử dụng vốn vay hiệu quả hơn.

Năm 2009, gia đình anh Nguyễn Tiến Đạt được Tổ TK và VV thôn Đại Lai 2 bình xét cho vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm để mở cơ sở sản xuất nhôm kính, chuyên làm gia công và sản xuất các sản

phẩm về nhôm kính cho nhà dân. Anh Đạt chia sẻ: Những ngày đầu tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đồng hành tích cực của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đến nay, gia đình tôi đã từng bước ổn định, mở rộng quy mô sản xuất với tổng diện tích 3 xưởng hơn 400m<sup>2</sup>, tạo việc làm cho 6 lao động với thu nhập trung bình 11 triệu đồng/người/tháng.

Với gia đình bà Nguyễn Thị Phương, thông qua Tổ TK và VV thôn Đại Lai 2 đã được vay 40 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm và 20 triệu đồng chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường để đầu tư cơ sở sản xuất cơm hộp Phúc Huy, nhờ đó kinh tế gia đình ngày càng khấm khá hơn. Bà Phương chia sẻ: Trung bình 1 ngày, cơ sở cung cấp khoảng 400 suất ăn cho công nhân các công ty trên địa bàn. Tham gia Tổ TK và VV thôn Đại Lai 2, tôi được tiếp cận nguồn

vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH để đầu tư, thủ tục giải ngân nhanh chóng. Nhờ có nguồn vốn này, gia đình tôi không chỉ duy trì được cơ sở sản xuất mà còn tạo việc làm cho 5 lao động với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.

Trên địa bàn thành phố Thái Bình hiện có 169 tổ TK và VV đang hoạt động với tổng dư nợ cho vay qua tổ đạt gần 270 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ cho vay ưu đãi toàn thành phố với hơn 4.980 lượt khách hàng đang vay vốn. Qua kết quả rà soát, phân loại tổ TK và VV, toàn thành phố có 164 tổ TK và VV xếp loại tốt, chiếm 97,04%; 4 tổ TK và VV xếp loại khá, chiếm 2,37%; 1 tổ TK và VV xếp loại trung bình, chiếm 0,59%. Ông Lê Hải Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ TK và VV trên địa bàn tỉnh nói chung, trên địa bàn thành phố nói riêng, thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhận ủy thác trong việc rà soát, củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ; chú trọng hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho ban quản lý tổ TK và VV; xây dựng kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách sau cho vay; duy trì có hiệu quả hợp giao ban định kỳ hàng tháng với các đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, phường, các tổ TK và VV, trên cơ sở đó xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng vốn vay của thành viên.

MINH HƯƠNG

Dưới những dãy nhà xưởng cũ được xây dựng cách đây khoảng 50 năm, nhiều lao động cao tuổi vẫn cần mẫn ngồi dệt thảm. Bà cho biết: Năm nay tôi 70 tuổi, gần bó với HTX hơn 50 năm, còn sức khỏe là tôi còn làm. Hàng ngày cứ đạp xe từ nhà tới HTX làm, coi HTX như ngôi nhà thứ hai của mình. Ông Phạm Văn Lợi, Chủ nhiệm HTX Tân Hợp từ hào cho biết: Tôi nhớ trước đây có tới 17 HTX trên địa bàn huyện làm nghề dệt thảm công nghiệp nhưng đến nay còn tồn tại rất ít. Đi lên từ một tổ sản xuất, tôi năm 1973 HTX Tân Hợp mới thành lập chuyên làm gia công cho doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thảm len sang thị trường Liên Xô. Về thành thạo, đến nay tôi chỉ cần nhìn vào ảnh là có thể đan được theo mẫu của khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, thôn 5B chia sẻ: Tôi vào HTX làm từ năm 1982, ngày đó ở xã chỉ có mỗi nghề này là danh giá nhất nên tôi xin mãi mới được nhận vào làm. Trong khi nhiều nhà còn đói khổ thì làm ở HTX tôi được ăn gạo nhà nước cấp, mỗi tháng được 12kg gạo và được phân phối nhiều sản phẩm khác. Đến nay, thu nhập của tôi dù chưa nổi 1 triệu đồng/tháng nhưng vẫn đi làm cho vui tuổi già. Mặc dù tuổi cao, đau lưng, đau tay nhưng với những đồ nghề quen thuộc, đơn giản như con dao, cái kéo, bàn đập, díp và lác nê thì tôi vẫn chưa bao giờ dừng làm nghề.

Còn bà Nguyễn Thị Mùi, thôn 7A vào HTX làm

## HỢP TÁC XÃ TÂN HỢP Duy trì nghề truyền thống

Trong khi rất nhiều HTX nghề bị suy giảm và giải thể thì HTX Tân Hợp, xã Vũ Trung (Kiến Xương) vẫn vượt khó, duy trì và giữ vững nghề thảm len truyền thống, tạo việc làm ổn định cho nhiều người dân lúc nông nhàn.

liên tục từ năm 1973 đến nay cũng chưa bao giờ có ý định nghỉ làm. Bà cho biết: Năm nay tôi 70 tuổi, gần bó với HTX hơn 50 năm, còn sức khỏe là tôi còn làm. Hàng ngày cứ đạp xe từ nhà tới HTX làm, coi HTX như ngôi nhà thứ hai của mình. Ông Phạm Văn Lợi, Chủ nhiệm HTX Tân Hợp từ hào cho biết: Tôi nhớ trước đây có tới 17 HTX trên địa bàn huyện làm nghề dệt thảm công nghiệp nhưng đến nay còn tồn tại rất ít. Đi lên từ một tổ sản xuất, tôi năm 1973 HTX Tân Hợp mới thành lập chuyên làm gia công cho doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thảm len sang thị trường Liên Xô. Về thành thạo, đến nay tôi chỉ cần nhìn vào ảnh là có thể đan được theo mẫu của khách hàng.

có khoảng 350 lao động vào làm. Sản phẩm thảm len ngày đó có giá trị, lại đa dạng từ thảm trải nền đến thảm ghế và đều được làm thủ công nên khách nước ngoài rất ưa chuộng. Tuy nhiên, sau này nhiều sản phẩm thảm len dệt công nghiệp ra đời, nhất là khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ nên HTX dần mai một, tự tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm để duy trì mô hình. Trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn về nguồn tiêu thụ hàng hóa, nhất là từ sự cạnh tranh ngày càng xuống cấp trầm trọng nhưng chưa bao giờ HTX nghỉ làm. Đến nay vẫn còn 60 lao động từ 55 tuổi trở lên làm cho HTX. Để làm ra được thành phẩm phải trải qua nhiều công đoạn như nhập nguyên liệu, xe sợi,

mắc khung, lên quả len và dệt tay. Người dệt làm theo ảnh vẽ đơn hàng, cứ mỗi một ô vuông trên bản vẽ ô li khoảng 2mm ứng với một mũi len, sau khi dệt xong tiến hành sửa tỉa mới thành sản phẩm hoàn chỉnh. Bình quân mỗi năm HTX làm ra 400m<sup>2</sup> thảm len, thu về khoảng 500 triệu đồng.

Theo đánh giá của lãnh đạo xã Vũ Trung, HTX Tân Hợp là một trong số ít HTX dệt thảm công nghiệp còn tồn tại trên địa bàn huyện. HTX đã tạo việc làm ổn định cho nhiều người cao tuổi ở địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay còn 2,17%, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,53%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm.

THU THỦY



Hợp tác xã Tân Hợp hiện có 60 lao động cao tuổi làm nghề.

# Tái đàn vật nuôi phục vụ thị trường cuối năm

Để chuẩn bị nguồn cung thực phẩm cho những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người chăn nuôi trên địa bàn huyện Thái Thụy tích cực tái đàn, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kỳ vọng vào thời điểm vàng tiêu thụ lớn nhất năm.

Gia đình anh Nguyễn Văn Trường, thôn Đông Hưng, xã Sơn Hà là 1 trong 3 hộ chăn nuôi gà quy mô lớn ở địa phương với tổng đàn hơn 6.000 con/lứa. Trong đợt bão số 3 vừa qua, trang trại bị ngập lụt, tốc mái 1 dãy chuồng khiến hơn 1.000 con gà bị chết, thiệt hại gần 200 triệu đồng. Anh Trường chia sẻ: Khẩn trương khắc phục thiệt hại khôi phục sản xuất sau bão số 3, sau khi hoàn thành sửa chữa và vệ sinh hệ thống chuồng trại, tôi đã tăng đàn thêm 3.000 con gà để kịp xuất bán dịp cuối năm. So với thời điểm tháng 10/2023, giá thức ăn chăn nuôi giảm hơn 40.000 đồng/bao cám, mặt khác giá bán gà thịt 75.000 đồng/kg nên mỗi con gà xuất bán thu lãi trung bình 15.000 - 20.000 đồng, đây là tín hiệu đáng mừng, tạo động lực để tôi và các trang trại khác đầu tư. Tôi dự tính nếu chăn nuôi thuận lợi đến Tết Nguyên đán sẽ xuất bán

được hơn 20 tấn gà với giá trung bình 80.000 đồng/kg, tổng doanh thu đạt 1,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hà cho biết: Hiện xã có 6 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô hơn 6.000 con/lứa, 15 gia trại duy trì 2.000 con/lứa. Từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm được kiểm soát, giá bán tương đối ổn định từ 65.000 - 70.000 đồng/kg gà thương phẩm nên các hộ chăn nuôi yên tâm tái đàn. Dự kiến các hộ chăn nuôi

xã Sơn Hà có thể cung cấp hơn 60.000 con gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Chính tôi đã tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi kiểm soát tốt con giống, dịch bệnh để giữ vững ổn định sản xuất. Tại xã Dương Hồng Thủy, thời điểm này người chăn nuôi cũng tái đàn phục vụ thị trường dịp cuối năm. Ông Vũ Văn Tuấn, chủ trang trại chăn nuôi lớn ở địa phương cho biết: Tôi vừa xuất bán hơn 6 tấn lợn với giá 67.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thu

lãi hơn 75 triệu đồng. Năm nay giá lợn hơi tăng hơn năm ngoái, giá cám giảm 20.000 - 30.000 đồng/bao nên người chăn nuôi có lãi, trung bình lãi khoảng 1,5 triệu đồng/con. Tôi tin rằng giá lợn hơi thời gian tới còn tiếp tục tăng, thậm chí sang tháng sau có thể lên tới khoảng 70.000 đồng/kg. Nguyễn nhân gia tăng chủ yếu do khan hiếm nguồn cung. Khoảng cuối năm nay trở đi đến năm sau, gia đình tôi sẽ có lợn thịt bán đều do tôi chủ động sản xuất được con giống. Đón thị trường dịp cuối năm, tôi đã tái đàn hơn 100 con lợn thịt. Trong chăn nuôi, tôi chú trọng kiểm soát phòng, trừ dịch bệnh; chỉ sử dụng thức ăn từ những nhà sản xuất có uy tín, không sử dụng sản phẩm trôi nổi trên thị trường nên đàn lợn phát

triển khỏe mạnh, thịt ngon, thơm được các thương lái ưa thích.

Bà Lê Thị Sinh, Trại trưởng Trại Chăn nuôi và Thú y huyện Thái Thụy cho biết: Tính đến tháng 9/2024, toàn huyện có hơn 84.000 con lợn; gần 4.000 con trâu, bò, dê; hơn 600.000 con gà, gần 500.000 con thủy cầm. So với cùng kỳ năm trước, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng nhẹ. Tình hình kiểm soát dịch bệnh đối với đàn gia súc, gia cầm ở huyện đang được thực hiện hiệu quả, 80% tổng đàn đã thực hiện tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, thời tiết diễn biến thất thường, nắng mưa xen kẽ, kèm các đợt không khí lạnh nên đàn vật nuôi không kịp thích nghi, dẫn đến sức đề kháng kém, tạo cơ hội để dịch bệnh phát triển. Do đó, người chăn nuôi cần cẩn trọng phòng, chống dịch bệnh. Để bảo đảm tái đàn mang lại hiệu quả cao, Trại đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các xã, thị trấn về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, cách thức tiến hành vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường tại các cơ sở đạt hiệu quả; hướng dẫn những quy tắc quan trọng trong chăn nuôi như nhập con giống rõ nguồn gốc; không nên tăng đàn ở ạt, thường xuyên bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cần thiết vào khẩu phần ăn cho vật nuôi; khi phát hiện dịch bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, không để dịch bệnh lan ra diện rộng.

NGUYỄN THẨM



Gia đình anh Nguyễn Văn Trường, thôn Đông Hưng, xã Sơn Hà (Thái Thụy) có 9.000 con gà xuất bán dịp cuối năm.

## Tập huấn kỹ thuật trồng rau hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm

Trong 3 ngày 7 - 9/10, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm cho 420 học viên là nông dân của các huyện: Kiến Xương, Tiền Hải, Đông Hưng.

Các học viên được phổ biến kiến thức về nông nghiệp hữu cơ và giới thiệu quy trình sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn như: Đánh giá, lựa chọn vùng sản xuất; cách lựa chọn giống và gốc ghép; quản lý đất và giá thể; kỹ thuật bổ sung các loại phân bón hữu cơ; quản lý sâu bệnh hại; thu hoạch và bảo quản; ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc... Đồng thời, các học viên trao đổi kinh nghiệm trồng các loại rau năng suất, chất lượng cao; điều kiện khi tiến hành sản xuất rau hữu cơ tại địa phương.

Thông qua tập huấn giúp nông dân nâng cao kiến thức, kỹ thuật sản xuất rau theo hướng hữu cơ, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn.

NGUYỄN TRIỆU

## Vũ Thư Cấp 2.700 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng vùng chăn nuôi

Theo báo cáo của huyện Vũ Thư, hiện tổng đàn trâu, bò toàn huyện đạt 5.700 con, đàn lợn 90.000 con, đàn gia cầm 1,3 triệu con.

Thực hiện tháng tiêu độc, khử trùng từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2024 đợt 2, huyện đã cấp 2.700 lít hóa chất cho các địa phương để thực hiện tiêu độc, khử trùng. Hiện các xã trên địa bàn huyện đang tích cực chỉ đạo các thôn tổ chức phun khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, huyện còn tích cực tuyên truyền các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung phát quang xung quanh chuồng trại, thu gom phân, rác để đốt hoặc chôn, thường xuyên khơi thông cống rãnh, phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi vững phụ cận, kiên quyết không để xảy ra dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi ổn định.

MẠNH THẮNG



Phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại xã Bạch Thuận (Vũ Thư).